

SỞ TƯ PHÁP QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Đồng chí Võ Thị Xuân Đào

Giám đốc Sở Tư pháp



Ban Giám đốc Sở Tư pháp nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023

Năm 2022, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là tập thể xếp thứ nhất trong các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công vụ năm 2022 theo Quyết định công nhận của UBND tỉnh. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2023 là năm quan trọng trong việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025. Tình hình kinh tế - xã hội được dự báo có những khó khăn, thách thức. Phát huy những kết quả tích cực đạt được trong năm

2022, để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 theo định hướng công tác của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp xác định một số giải pháp chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chặt chẽ, sâu sát, quyết liệt. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; thực hiện tốt việc kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp và hoạt động của từng đơn vị, cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho Nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các cơ sở dữ liệu điện tử như lý lịch tư pháp, công chứng, hộ tịch... trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp, nhất là các lĩnh vực xã hội hóa như: công chứng, luật sư, thừa phát lại... Hình



Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

thành mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện và tin cậy cho người dân, doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ và hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường hiện đại hóa các lĩnh vực hành chính tư pháp, hỗ trợ tư pháp mà trọng tâm là hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hóa hồ tịch lịch sử; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế; chủ động,

kịp thời báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp và địa phương.

6. Tăng cường đoàn kết, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm (nếu có). Bên cạnh đó, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân công chức, viên chức nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt kết quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Đẩy mạnh việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, đơn vị làm động lực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác tư pháp năm 2023. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua ngành Tư pháp góp phần xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng mô hình “Dân vận khéo”.

Với tinh thần đoàn kết của tập thể, sự nỗ lực, trách nhiệm cao của công chức, viên chức ngành Tư pháp, Sở Tư pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

COI TRỌNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CHIẾN SỸ MỚI

Thượng tá Nguyễn Hữu Thủy

Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh

Năm 2023, tỉnh Đồng Nai đã tuyển chọn 2.801 công dân giao cho các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 quản lý, huấn luyện. Đến nay 100% chiến sỹ mới nhập ngũ đã được biên chế vào các đơn vị từ cấp Tiểu đội đến Đại đội để tiến hành huấn luyện. Mặc dù đã được định hướng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nghĩa vụ quân sự, các quy định của quân đội trước ngày nhập ngũ; tuy nhiên do môi trường sống hoàn toàn mới lạ, công việc thường

ngày cũng thay đổi hoàn toàn so với ở địa phương; vì vậy chiến sỹ mới nhập ngũ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, băn khoăn, thậm chí lo lắng...

Xác định được khó khăn bước đầu của chiến sỹ mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là coi trọng giáo dục pháp luật, quy định của đơn vị đối với chiến sỹ. Tại Trung đoàn Đồng Nai, đóng quân tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, nơi có gần 100 chiến

sỹ nhập ngũ năm 2023, đã được chỉ huy Đại đội, Tiểu đoàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của quân đội, đơn vị đối với chiến sỹ mới.

Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó tập trung tuyên truyền cho các chiến sỹ nắm vững tuyến thống của quân đội, đơn vị, địa phương; các chế độ trong ngày, trong tuần, học tập 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật của quân nhân, 15 bài hát quy định



Thanh niên huyện Vinh Cửu hăng hái lên đường nhập ngũ



Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới ở Trung đoàn Đồng Nai

trong quân đội nhân dân Việt Nam; các quy định về quân phục, sắp đặt quân tư trang cá nhân; các quy định trong xưng hô, chào hỏi, lễ tiết, tác phong quân nhân; những nội dung về quan hệ cấp trên, cấp dưới và những nội dung cơ bản trong quan hệ dân vận. Đặc biệt, để ngăn chặn các hành vi đào, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép của chiến sĩ, đơn vị đã tập trung quán triệt nội dung quy định của Bộ Luật Hình sự quy định về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; qua đó nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật của chiến sĩ mới.

Hình thức giáo dục cũng được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vận dụng phong phú, như giáo dục tập trung trong chương trình cơ bản; thông qua sinh

hoạt tập thể quân nhân; thông qua ngày chính trị văn hóa, tinh thần, ngày pháp luật; kết hợp giáo dục chung với giáo dục riêng. . .

Cùng với việc giáo dục các quy định về pháp luật đối với chiến sĩ tại Trung đoàn Đồng Nai; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn chủ động phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các chiến sĩ mới tại các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7. . . , thông qua hình thức thăm, động viên, tặng quà, thông tin về tình hình địa phương, gia đình, để chiến sĩ mới yên tâm học tập, công tác.

Nhờ có chủ trương đúng đắn, nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và trình độ nhận thức ban đầu trong môi trường quân đội, vì vậy sau hơn 1 tháng nhập ngũ vào các đơn vị, tất cả các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 là

con em tỉnh Đồng Nai, bước đầu đã trưởng thành cả về ý thức, sức khỏe, thái độ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; đặc biệt, các chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, đơn vị.

Hiệu quả của việc giáo dục pháp luật đối với chiến sĩ mới bước đầu hình thành nhân cách của người quân nhân cách mạng, hội tụ đủ về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mặt khác, là cơ sở phê phán hành vi vi phạm pháp luật, quy định của đơn vị; đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam của các thế

GIÁO DỤC ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN Ý THỨC NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA THỂ HỆ TRẺ ĐỐI VỚI BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Nguyễn Thanh Quang
Tỉnh đoàn



Tổ chức Hội trại tòng quân trên toàn tỉnh cho các tân binh.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam về đảm bảo quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc là một trong tám chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và khát khao cống hiến,

thanh niên Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội; luôn xung kích, đi đầu trong đảm bảo quốc phòng, an ninh và tham gia

bảo vệ Tổ quốc.

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", với nội dung thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn dân cư; tham gia xây dựng



Trào tặng công trình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời" tại tỉnh Đắk Lắk

lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tổ chức Đoàn các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Trong quý I/2023, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh chủ động phối hợp, tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa

vụ quân sự và lên đường nhập ngũ với hơn 3,1 nghìn thanh niên; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", Chương trình "Tháng Ba biên giới"... với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiêu biểu là Tỉnh đoàn đã tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới" tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Tây Ninh, đã trao tặng 02 công trình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời" hơn 4km, đồng thời, trao tặng 01 khu vui chơi thiếu nhi, 01 công trình nhà vệ sinh trường học,

70 phần quà cho thiếu nhi, gia đình cựu TNXP, mẹ Việt Nam anh hùng, 2.000 cuốn tập học sinh, 1.000 cây xanh... với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng và các hoạt động tham quan, tìm hiểu tại các cột mốc biên giới quốc gia, các địa chỉ đỏ, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục đoàn viên, thanh niên ý thức nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biên giới quốc gia./.

CHIẾN THẮNG 30/4/1975 MÃI MÃI ĐI VÀO LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC

Trích bài viết của TS. Bùi Thế Đức
 Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
 Đăng trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 28/4/2021

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Chiến thắng thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã trải qua 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thử thách, cam go, ác liệt nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đương đầu với tên đế quốc giàu mạnh nhất và hung bạo nhất trong phe đế quốc. Cuộc kháng chiến này phải trải qua nhiều giai đoạn, phải đối phó lần lượt với các kế hoạch chiến lược của đế quốc Mỹ. Đó là 05 giai đoạn : 1. Từ tháng 7/1954 đến hết năm 1960, ta tập trung đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ; 2. Từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965, ta giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ; 3. Từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968, Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân



Xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

lần thứ nhất ở miền Bắc; 4. Từ năm 1969 đến 1973, quân và dân ta phát huy sức mạnh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán; 5. Từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975 là giai đoạn tạo thế và lực, tạo thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng 30/4 là chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Phát huy tinh thần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân

1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta lại vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn.

Một là, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu của Đại thắng mùa Xuân 1975, động viên toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao cả của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy trên tất cả các lĩnh vực, như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và an ninh chính trị, lao



Các tầng lớp nhân dân Sài Gòn tham dự mít tinh mừng chiến thắng

động sản xuất, nghiên cứu, học tập, xả thân cứu dân trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hai là, phát huy cao độ tinh thần quyết chiến quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân 1975 để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không chịu tụt hậu, từng bước tiến kịp thời đại, đưa đất nước ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Khát vọng chính đáng đó của dân tộc, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực chủ yếu, là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp đổi mới. Trên tinh thần đó, toàn dân đoàn kết, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, chung sức, đồng lòng xây dựng một

nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh.

Bốn là, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy nội lực của đất nước với sự giúp đỡ, hợp tác với các nước, tận dụng triệt để các nguồn lực trong và ngoài nước; giải quyết hài hòa các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Năm là, phát huy Đại thắng mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt niềm tin vào

thế hệ trẻ sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước trong điều kiện mới, xung kích tiến công vào khoa học và công nghệ, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ con người, mà trước hết là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng tầm văn hóa trong cuộc sống, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và các hoạt động văn hóa, xã hội, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh và quốc phòng. Thế hệ thanh niên trước đây đã đảm đương xuất sắc vai trò xung kích trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hai cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, ngày nay là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, phát huy tri thức, kinh nghiệm quân sự, công tác tư tưởng trong Đại thắng mùa Xuân 1975 vào bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta hiện nay. Quốc phòng vững mạnh sẽ góp phần trực tiếp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm và tạo điều kiện quan trọng cho việc thực hiện những mục tiêu cốt lõi và chiến lược của đất nước. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho mọi công dân nhằm khơi dậy, khích lệ, phát huy những giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới./.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Phan Như Quỳnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch



Tọa đàm trang bị kỹ năng và tư vấn tâm lý hôn nhân gia đình cho 500 công nhân các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022

Gia đình được xem là mái ấm, là chỗ dựa vững chắc mang đến sự bình yên sau những giây phút làm việc mệt mỏi bên ngoài. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng bạo lực trong gia đình đang trở thành vấn nạn đáng lo ngại của toàn xã hội bởi nó gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm đối với con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Mặc dù số vụ bạo lực gia đình đã giảm nhiều so với trước đây nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình... nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Theo thống kê trong năm 2022, Đồng Nai

xảy ra 21 vụ bạo lực gia đình, nạn nhân hầu hết là nữ trong độ tuổi từ 16-59 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu của bạo lực gia đình đã được chỉ ra là do bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trong xã hội và mỗi gia đình; Nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế; cộng đồng, chính quyền, đoàn thể thiếu quan tâm, coi bạo lực gia đình là chuyện riêng tư, chỉ can thiệp khi gây ra hậu quả nghiêm trọng; kinh tế khó khăn đi kèm với tệ nạn xã hội (nghiện rượu, cờ bạc...) cũng được kể đến như một nguyên nhân.

Ông Nguyễn Trần Kiệt, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình - Sở Văn hóa, Thể

thao và Du lịch cho biết: “Để chủ động phòng, chống các vụ bạo lực gia đình, Sở đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực đến từng hộ gia đình qua nhiều hình thức phát trên loa phát thanh của xã, phường, thị trấn; treo pa nô, băng rôn...Tuyên truyền thông qua các hoạt động, sự kiện tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”; 28/6 chủ đề “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), Ngày Thế giới



Tập huấn và giao lưu với các gia đình trẻ tiêu biểu tại thành phố Long Khánh năm 2022

xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11). Qua đó, giúp người dân thay đổi hành vi, nhận thức, sống hòa thuận, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết”.

Cùng với những hoạt động trên, việc xây dựng các mô hình câu lạc bộ, nhóm: Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, Địa chỉ tin cậy cộng đồng... cũng thu hút sự tham gia tích của nhiều gia đình. Đến nay, toàn tỉnh có 66 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 936 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 59 câu lạc bộ nam giới nói không với bạo lực gia đình; 1.123 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 170 điểm tạm lánh bạo lực gia đình; 653 số điện thoại đường dây nóng. Các câu lạc bộ sinh hoạt, gắn liền với các nội dung như: Cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và

người cao tuổi; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. . .

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mộng Bình, Đồng Nai hiện có khoảng 3,2 triệu người với gần 500 ngàn hộ gia đình. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có gần 1 triệu công nhân ngoại tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp. Thực tiễn ấy phần nào đã gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình. Theo thống kê hiện có 4 hình thức bạo lực gia đình và 18 hành vi. Tuy nhiên trong 4 hình thức này lại có nhiều lý do khiến người bị bạo lực tiếp tục chịu đựng khiến vấn nạn này ngày càng nhức nhối”.

Đặc biệt với tâm lý “tốt khoe, xấu che”, nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình không muốn cho người ngoài biết vì vậy sau mỗi trận đòn,

sau khi được hòa giải tất cả “lại đầu vào đầu” làm cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình bị hạn chế trong thực tiễn. Những thống kê chưa phải là tất cả, bởi hệ quả của bạo lực gia đình khôn lường và lâu dài vượt qua ngoài sự đong đếm của những con số. Hiện vẫn còn nhiều người phụ nữ đang phải chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của họ khi mái ấm trở thành giông bão với những lời xúc phạm và những trận đòn roi.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, truyền thông đại chúng có vai trò quan trọng trong phòng, chống bạo lực gia đình. Thay đổi được nhận thức thì mới thay đổi được hành vi, do vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình. Chủ động phòng ngừa chính là biện pháp mang lại hiệu quả bền vững và lâu dài./.

SỞ TƯ PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

Phạm Thị Bình

Phòng HC & BTTP, Sở Tư pháp

Tỉnh Đồng Nai hiện có 63 tổ chức hành nghề công chứng (3 Phòng công chứng, 60 Văn phòng công chứng), là một trong những tỉnh có hoạt động công chứng hết sức sôi nổi, tổ chức hành nghề công chứng và số lượng công chứng viên tăng mạnh trong những năm gần đây, cụ thể chỉ trong 02 năm (tháng 07/2019 đến 8/2021) từ 26 tổ chức hành nghề công chứng đã phát triển lên 63 tổ chức.

Tuy nhiên, thời gian qua, các vụ việc tranh chấp liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện có chiều hướng gia tăng; vẫn còn tình trạng một số công chứng viên chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, thậm chí có trường hợp công chứng viên vi phạm pháp luật bị khởi tố; một số đối tượng lợi dụng hoạt động công chứng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Những vụ việc này đã ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước, cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công chứng viên, Văn phòng công chứng, ảnh hưởng đến quyền lợi



Đoàn Kiểm tra của Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra tại 01 Văn phòng công chứng

của người dân.

Trong năm 2022, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các Văn phòng công chứng, đặc biệt thực hiện thanh tra đột xuất. Qua công tác kiểm tra, thanh tra trong năm 2022, Sở Tư pháp đã phát hiện một số tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên đã có nhiều hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động hành nghề; Thanh tra Sở đã ban hành 14 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các

tổ chức hành nghề công chứng; 16 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công chứng viên với tổng số tiền xử phạt là 366.000.000 đồng; đã tước thẻ hành nghề công chứng của 06 công chứng viên thời hạn từ 01 tháng đến 09 tháng.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã từ chối nhiều trường hợp đăng ký hành nghề và xóa đăng ký hành nghề của Công chứng viên, trên cơ sở xác định thông tin lịch sử hoạt động hành nghề của Công chứng

viên, đánh giá về thái độ, quá trình hành nghề, việc thực hiện đạo đức quy tắc nghề nghiệp của Công chứng viên, thu thập thông tin và tiến hành kiểm tra đột xuất.

Để từng bước quản lý chặt chẽ hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, đưa hoạt động công chứng về đúng bản chất là dịch vụ pháp lý đặc biệt, có vai trò bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa các tranh chấp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tính có thật, xác thực, đúng đắn, của các hợp đồng, giao dịch, theo đúng quy chuẩn đạo đức xã hội, chứng nhận nội dung, hình thức của các hợp đồng, giao dịch. Tháng 02/2023, Sở Tư pháp đã làm việc với Hội công chứng viên của tỉnh nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá một số nội dung liên quan trong việc phối hợp quản lý các tổ chức hành nghề công chứng trong thời gian vừa qua. Từ kết quả trao đổi, thảo luận, Sở Tư pháp và Hội công chứng viên thống nhất một số nội dung như sau:

- Cần thiết phải tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ để nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; trong

đó, tập trung vào các nhóm tiêu chí như: tiêu chí về diện tích tối thiểu, vị trí của Văn phòng công chứng; tiêu chuẩn, kinh nghiệm của Trưởng Văn phòng công chứng;

- Ban chấp hành Hội công chứng viên cần chủ động rà soát, nghiên cứu Điều lệ, các quy định của Hiệp hội công chứng Việt Nam để chuẩn bị các điều cần thiết, đảm bảo kiện toàn nhân sự theo đúng quy định. Đồng thời sửa đổi Quy chế phối hợp của Sở Tư pháp và Hội công chứng viên tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Hội Công chứng viên và Sở Tư pháp thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá về hoạt động của Công chứng viên để thực hiện hiệu quả việc cho gia nhập Hội viên mới và đăng ký hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Hội công chứng viên tiếp tục phát huy vai trò tự quản của Hội trong tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng; nghiên cứu quy định về khen thưởng, kỷ luật của Hiệp hội công chứng Việt Nam, kịp thời có biện pháp xử lý các Công chứng viên có vi phạm pháp luật công chứng (theo danh sách Sở Tư pháp gửi).

Đồng thời, trong năm 2023, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công chứng để Nhân dân nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng và giá trị của văn bản công chứng, từ đó, tránh những rủi ro trong quá trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với theo dõi việc thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thứ hai, tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động công chứng, việc chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên, đặc biệt đối với những công chứng viên, văn phòng công chứng đã từng sai phạm; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm.

Thứ ba, quản lý chặt chẽ việc xóa và đăng ký hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, dựa trên thông tin lịch sử hoạt động hành nghề của Công chứng viên.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các tổ chức hành nghề công chứng đặc biệt là các tổ chức hành nghề có dấu hiệu vi phạm theo thông tin phản ánh của báo chí, người dân và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật khi phát hiện hành vi vi phạm./.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ VIỆC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Lương Trọng Ân
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị

quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội”. Ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm

của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”.

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách



Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới"

hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, từ nhận thức sâu sắc đi đến nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hai là, cấp ủy các cấp trong hệ

thống chính trị ở tỉnh cần ban hành các nghị quyết, chỉ thị, biện pháp cụ thể để tăng cường tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải coi trọng tu dưỡng, rèn luyện đạo

đức cách mạng, chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc và tác phong công tác; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên “tự soi, tự sửa”.

Bốn là, tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch 88-KH/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác đảng viên của Đảng. Trong công tác cán bộ, đảng viên, tập trung lựa chọn được đội ngũ cán bộ tốt để bố trí vào những vị trí công tác phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ - nhân tố hàng đầu, “then chốt của then chốt” đảm bảo sự thành công các mục tiêu phát triển. Kiên quyết thực hiện nghiêm việc không bố trí cán bộ, đảng viên không đủ năng lực, phẩm chất, uy tín vào vị trí công tác quan trọng

khi người đó không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện thường xuyên việc thay đổi, luân chuyển những vị trí công tác để dẫn đến sai phạm không nhất thiết phải hết nhiệm kỳ hay hết thời gian bổ nhiệm; thực hiện linh hoạt “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” phù hợp với năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận với tầm nhìn chiến lược, qua đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ phù hợp nhất, tâm huyết nhất với công việc được giao. Trên cơ sở đường lối, chủ trương, các quan điểm của Đảng, bài học về công tác cán bộ, đảng viên của các địa phương và tham khảo kinh nghiệm của quốc tế, tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, chế tài rõ ràng, nghiêm minh để xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, sát thực tiễn hơn trong giai đoạn cách mạng mới. Trong các khâu của công tác cán bộ, đảng viên phải được nâng tầm, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và từng tổ chức, đề ra tiêu chuẩn, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo vì sự phát triển vững

mạnh của tỉnh thời gian tới.

Sáu là, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và từng lĩnh vực cụ thể cần nhận thức và tăng cường trách nhiệm của mình trong khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, động viên cán bộ tích cực phát huy trí tuệ, năng lực, mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình trong thực hiện nhiệm vụ, hết lòng hết sức vì Nhân dân, phục vụ Nhân dân để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, có tư duy đột phá, muốn tháo gỡ, giải quyết những nút thắt, điểm nghẽn trong cơ chế, tập trung vào những vấn đề chưa có quy định hoặc có quy định nhưng không phù hợp để mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Xây dựng được cơ chế bảo đảm cụ thể, phù hợp, hiệu quả trong khuyến khích được cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời, hạn chế tối đa việc lợi dụng chủ trương này để thực hiện hoặc bao che những hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước./.

BÀI HỌC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VÀ THỰC HÀNH NÊU GƯƠNG

Đỗ Thị Anh Đào

Trưởng phòng XD & PBGDPL, Sở Tư pháp



Đảng viên, công chức, viên chức Sở Tư pháp tham dự sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 3/2023

Bác đã dạy chúng ta nhiều bài học sâu sắc về cách sống, ý thức tổ chức kỷ luật, phải biết tuân thủ những quy tắc chung đã được đặt ra và nhiều bài học thiết thực về chân lí sống “mình vì mọi người” cho dù đó là một cử chỉ, hành vi đời thường và một trong những bài học đó là mẩu chuyện “Gương mẫu tôn trọng luật lệ” sẽ cho chúng ta thấy rõ về việc hãy đổi mới tư duy, kiên trì, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm làm việc, dù đó là một việc nhỏ, hãy đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, làm việc gì cũng cần phải tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện đúng nội quy, qui định, nhất là người đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu.

Hàng ngày, Bác thường căn dặn các chiến sĩ cảnh vệ phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật, triệt để tôn

trọng nội quy chung. Bác bảo: “Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết thì phải triệt để thi hành. Nếu đặt ra cho mình những việc phải làm thì cương quyết thực hiện cho bằng được”. Một hôm Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Đúng dịp lễ nên khách nước ngoài và Nhân dân đến chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền ra đón Bác và khẩn khoản xin Bác đừng cỡi dép. Bác không đồng ý. Đến thăm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài rồi mới bước vào và giữ đúng mọi nghi thức như người dân đến lễ.

Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon, bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố đúng lúc đông người. Xe chở Bác cũng như các xe khác đều dừng lại cả. Mọi người trong xe lo lắng nhìn nhau. Nếu Nhân dân trông thấy Bác, họ

sẽ ùa ra ngã tư này thì dễ gây tắc nghẽn. Nghĩ vậy, cả xe bèn cử một chiến sĩ cảnh vệ chạy đến bực yêu cầu công an giao thông mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý. Bác ngăn lại rồi bảo: Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình. Ai cũng thăm thía lời Bác dạy...

Qua mẩu chuyện chúng ta có thể thấy người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bác nói: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; “Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý”... . Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Điều này càng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên (nhất là lãnh đạo chủ chốt) từ việc nhỏ đến lớn, từ việc riêng đến việc chung, từ trong cuộc sống đến công việc thường ngày luôn luôn phải nỗ lực thực hiện tốt phương châm “Nói đi đôi với làm” và làm “đúng quy định”.

Chúng ta đã từng nghe câu chuyện về tinh thần trách nhiệm qua mẩu chuyện về chiếc đồng hồ, trong một guồng máy, mỗi người một việc đều có sự phân công cụ thể và liên

hệ chặt chẽ với nhau, trong sự phân công đó, mỗi người, mỗi bộ phận đều ý thức trách nhiệm chung, không thể làm theo ý muốn riêng lẻ của mình.

Có thể nói, mọi nghề, mọi việc đều vinh quang, đều phục vụ Nhân dân. Nhất là đội ngũ công chức, viên chức nhà nước nên hiểu đúng công việc của mình dù nhỏ, dù khó đều có lợi ích chung là phục vụ Nhân dân. Do đó, chúng ta phải an tâm, tận tụy thực hiện nhiệm vụ, không đần độn, so bì, với công việc phải làm, làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, có trách nhiệm và có Tâm. Nếu làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy,... là không có tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm cũng không chỉ đặt ra riêng cho người đứng đầu đơn vị mà bất cứ ai trong chính chúng ta đều có trách nhiệm của riêng mình dù là trong cuộc sống hay trong công việc, trách nhiệm đối với chính bản thân của chúng ta và đối với người khác.

Bác cũng từng nói, biển cả là do “từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biển cả. Một pho tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nền rất vững chắc mới đứng vững được”, do đó, sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ góp phần làm đẹp hơn những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc được hình thành và bồi đắp qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước mà còn trở thành những hạt giống tốt, là những



Sở Tư pháp nhận Cờ thi đua xuất sắc hạng Nhất của UBND tỉnh năm 2022 - Tinh thần trách nhiệm cao là một yếu tố quan trọng giúp Sở Tư pháp liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 05 năm qua

điển hình mực thước trong rèn luyện đạo đức cách mạng để mọi người cùng phấn đấu, học tập. Và hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải là những người có đủ đức, đủ tài, có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phải hội đủ phẩm chất “6 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung) để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn

minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của Nhân dân.

Với vị trí Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật, bản thân tôi luôn ý thức rất rõ về vai trò và trách nhiệm của mình, dù việc nhỏ hay lớn, đơn giản hay phức tạp tôi luôn cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành, hỗ trợ cho đồng nghiệp đặc biệt là các công chức mới vào làm việc cùng hoàn thành công việc được lãnh đạo phân công. Trách nhiệm với tôi được xác định rất rõ ràng đó là trách nhiệm của 01 lãnh đạo phòng, vì vậy tôi luôn thực hành nêu gương chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, không thoái thác hay nề hà việc khó. Với vai trò là người đi trước thì tôi ý thức việc phải giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí, đồng nghiệp trong công việc một cách tận tâm nhất để cùng tiến bộ, góp phần xây dựng tập thể Sở Tư pháp vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao./

LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI SAU 15 NĂM THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ

Phạm Thị Bình

Phòng HC & BTTP, Sở Tư pháp



Bế giảng 01 lớp đào tạo luật sư tại tỉnh Đồng Nai

Luật Luật sư đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động hành nghề của các luật sư, góp phần bảo vệ công lý, hội nhập và phát triển kinh tế, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Luật Luật sư không chỉ nâng cao vị thế, vai trò của luật sư trong xã hội, mà còn đưa luật sư của nước ta từng bước ngang tầm với luật sư của các nước trên thế giới và trong khu vực.

Đối với tỉnh Đồng Nai, sau khi Luật Luật sư 2006 có hiệu lực, đội ngũ luật sư của tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Trước năm 2007, không có

luật sư có trình độ sau đại học luật. Đến nay, chất lượng luật sư về trình độ được nâng lên đáng kể với 02 tiến sĩ luật, 02 nghiên cứu sinh tiến sĩ luật, 40 thạc sĩ luật. Hàng năm, từ 80 - 90% luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Số lượng tổ chức hành nghề luật sư cũng không ngừng phát triển, nếu trước năm 2007, toàn tỉnh có 92 luật sư hoạt động trong 38 tổ chức hành nghề luật sư, 09 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, thì đến nay đã có 406 luật sư,

hoạt động trong 136 tổ chức hành nghề luật sư, 12 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Theo thống kê từ năm 2007 đến năm 2022, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 71.255 vụ việc các loại (số việc tố tụng: 17.404; Số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 34.294; số việc trợ giúp pháp lý 19.647). Doanh thu năm 2010 với hơn 5 tỉ đồng, nộp thuế hơn 426 triệu đồng; đến năm 2022 doanh thu đạt trên 60 tỷ đồng, nộp thuế gần 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện hoạt động hành nghề của luật sư thì Đoàn luật sư tỉnh cũng tích cực thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý 19.467 vụ việc (từ năm 2007 đến nay), tham gia án chỉ định với 100 đến 200 vụ việc hàng năm; bảo đảm quyền được bào chữa của người bị buộc tội, bị can, bị cáo. Đoàn Luật sư tỉnh cũng luôn duy trì điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở Đoàn Luật sư (vào Thứ 6, Thứ 7 hàng tuần) từ năm 2007 đến nay, với hàng ngàn lượt người được tư vấn pháp luật miễn phí mỗi năm, chủ yếu tập trung vào đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế.